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สํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมกําหนดจัดการประชุมสัมมนา  

“เวทีปญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 13 เรื่อง “การบริหารราชการแบบมีสวนรวมสูความเปนเลิศ” ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 

เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ หองประชุมปรินซ 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหหนวยงานจากสวนราชการและจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

มาถายทอดประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ จนผูเขารวมประชุมสามารถนําไป

เปนแบบอยาง และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับหนวยงานของตนเองตอไป โดยไดเรียนเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีความโดดเดนในดานการสงเสริมและ

สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณีของ

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบดวย นายประทวน  สุทธิอํานวยเดช อุตสาหกรรมจังหวัด

ปทุมธานี นายธวัชชัย  อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางกะดี และนางกนิษฐ  เมืองกระจาง 

กรรมการผูจัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด สําหรับระดับจังหวัด จังหวัดนานเปนจังหวัดที่ไดรับ

รางวัล  “ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัดประจําป พ.ศ. 2552” ระดับดีเยี่ยม 

ดานการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานอยางยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการการบูรณาการและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ซึ่งประกอบดวย พันตรีหญิงระวิวรรณ  บุณยเวทย นายทหารฝายกิจการพลเรือน ศูนยประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดทหารบกนาน และนางสุภาพ  ศิริบรรณสพ ผูแทนศูนยประชาคมนาน 

โดยไดรับเกียรติจากนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. มาเปน

ผูดําเนินการอภิปราย 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ผูอํานวยการสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลง             

และนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกลาวตอนรับและเปดการประชุมสัมมนา โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการจัด

ประชุมสัมมนา “เวทีปญญา สัมมนาวาที”  มาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม และผลักดันใหสวนราชการตางๆ  ใชเครื่องมือ

ดานการบริหารความรู เขากับเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และเพื่อใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกา  

วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล

ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งตองการพัฒนาความรูในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ   

พรอมทั้งมีการใชเครื่องมือตามแนวทางที่กําหนดไวตามกฎหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สําหรับการ

ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอ ารบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ. ศ.  2550  โดยมี

หลักการในเรื่องการมีสวนรวมคลายกับฉบับป พ. ศ. 2540  แตมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งยังคงใหความสําคัญ

กับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเนนในเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวมอยูเชนเดิม และสํานักงาน ก.พ.ร.   

ก็ไดนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2551 -  พ.ศ. 2555)  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

จากประชาชนในหนวยงานภาครัฐดวยเชนเดียวกัน 
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารราชการแบบ            

มีสวนรวมมาโดยตลอด โดยป พ.ศ. 2549  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเรื่อง  “ระดับความสําเร็จในการ  

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ”  ไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

และจังหวัด และในป พ.ศ. 2550 – 2552 ไดมีการดําเนินโครงการ “การสงเสริมการสรางระบบการบริหารราชการแบบ     

มีสวนรวมระดับจังหวัด” และรวมมือกับสถาบันพระปกเกลาดําเนินโครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ             

มีสวนรวม” เพื่อพัฒนาระบบราชการสูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย เพื่อมอบรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบ           

มีสวนรวมระดับจังหวัดในเดือนเมษายนที่ผานมาเปนที่เรียบรอยแลว  

สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากสวนราชการและจังหวัดที่มีความโดดเดน และเปน

ตัวอยางที่ดี (Best Practice) ในเรื่องการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ

จังหวัดนานมาถายทอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับแนวทาง และ วิธีการในการบริหารราชการแบบมีสวน

รวมสูความเปนเลิศในวันนี้ จากการนําเสนอประสบการณครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. มุงหวังให  “เวทีปญญา สัมมนาวาที”  

เปนเวทีที่ชวยใหผูเขารวมสัมมนาสามารถนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาการบริหารราชการ และปรับเปลี่ยนให

เหมาะสมกับหนวยงานของตนเองตอไป 
 

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอประสบการณการบริหารราชการแบบมีสวนรวม       

สูความเปนเลิศของสวนราชการและจังหวัด 
 

 นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการบริหารราชการแบบมีสวนรวมสูความเปนเลิศวา  เปนการยกระดับการใหบริการ           

โดยสวนราชการตองใหขอมูล ชี้แจง รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และนําขอคิดเห็นเหลานั้นไปปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางการยอมรับ และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม         

ในการตัดสินใจในการดําเนินการของภาครัฐ วามีความจําเปนในการดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางของ    

สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานของหนวยงานของตนตอไป โดยในชวงแรกเปนการอภิปราย   

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของการบริหารจัดการมลพิษของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีจังหวัดปทุมธานี

เปนหนวยงานนํารองที่สามารถผลักดันใหเกิดเปนตนแบบที่ดี (Best Practice) ในการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามา

มีสวนรวมในการบริหารราชการ และในชวงที่สองเปนการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของการฟนฟูระบบนิเวศ   

ลุมน้ําของจังหวัดนาน 
 

“การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม: 

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี”  
  

 นายประทวน สุทธิอํานวยเดช อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  ไดนําเสนอจุดเริ่มตนแนวคิด  

ของการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอมในจังหวัดปทุมธานีวามาจากปญหา          

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลบางกะดีที่ประชาชนมักจะรองเรียนโรงงานในเรื่องปญหามลพิษ เชน เรื่องการปลอยน้ําเสีย  

กลิ่นเหม็น เขมาควัน เสียงดัง ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาสาเหตุของปญหา จะพบวา  เกิดจาก 1) ประชาชนไมเขาใจขอมูล 

และไมเชื่อมั่นในการแกไขปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมของโรงงาน  2) ประชาชนมีความสงสัยในการทํางานของภาครัฐ    
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และ 3) โรงงานไมเขาใจความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  ทําใหประชาชนและโรงงานไมเขาใจซึ่งกัน

และกัน จนกอใหเกิดความขัดแยงตามมา ซึ่งที่ผานมา แนวทางในการแกปญหาระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนเมื่อเกิด

การรองเรียน ภาครัฐก็จะเขาไปตรวจสอบโรงงาน และสั่งการตามกฎหมายที่กําหนด  สวนภาคเอกชนก็แกไขปญหา

ตามที่ภาครัฐส่ังการ ผลที่ตามมา คือ ปญหาในเรื่องการรองเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา  

  ดังนั้นในป พ.ศ. 2550 จึงไดมีการนําแนวคิดในการแกไขปญหาโดยใช  “หลักการมีสวนรวม” ของ

สํานักงาน ก.พ.ร. เขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใตโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  มีการตั้งวัตถุประสงค          

ของโครงการไว 7 ขอ ดังนี้ 

1.  ผูประกอบการอุตสาหกรรมมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.  ผูประกอบการอุตสาหกรรมมีจิตสํานึก และยึดหลักธรรมภิบาลในการทํางาน 

  3.  ชุมชนมีความรูเกี่ยวกับสถานประกอบการ รับรูขาวสาร มีสวนรวมในการเสนอแนะ  

       ปญหาตาง ๆ โดยใชหลักธรรมาภิบาลเชนเดียวกัน 

4.  ภาพรวมในดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยดีขึ้น 

5.  สถานประกอบการ และชุมชนมีความเขาใจ และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

6.  จัดเก็บรวบรวม ทําฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

          7.  สรางชุมชนใหเปนเครือขายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

  ตอมา ในป พ.ศ. 2551 จึงไดมีการเริ่มตนโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมอยางเปน

ทางการ โดยมีพันธมิตรรวมจาก 3 ภาคสวน ประกอบดวย 1) ภาครัฐ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี  2) ภาคเอกชน ไดแก โรงงานทั้งภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 

(โรงงานในสวนอุตสาหกรรม จํานวน 44 โรงงาน และโรงงานนอกสวนอุตสาหกรรม จํานวน 1 โรงงาน 

คือ บริษัทอายิโนะโมะโตะ ประเทศไทย จํากัด) และ 3) ภาคทองถิ่นและชุมชน ไดแก เทศบาลตําบลบางกะดี           

และชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งส้ิน 17 ชุมชน รวมกันคิดหลักเกณฑการประเมินการมี

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและสถานประกอบการของจังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งผลจากการประชุมรวมกันในป พ.ศ. 2551 ไดหลักเกณฑฯ ดังนี้ 
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ขอที ่ หลักการ แนวทาง

1 ประชาชนสามารถ 1.1  ขอมูลการจดัการมลภาวะทีถู่กตอง 1.1.1  มีขอมูลการจดัการมลภาวะ น้ํา อากาศ กาก เสียง สารเคมี

เขาถึงขอมูลขาวสาร 1.2  ชองทางในการเปดเผยขอมูล และการเขาถึงขอมูล 1.2.1  เปดเผยขอมูล ณ สถานประกอบการ, พืน้ทีชุ่มชน

2 ประชาชนมีสวน 2.1  แจงขอมูลเมื่อการประกอบการอาจกอผลกระทบ 2.1.1  แจงหนวยงานราชการ, สถานประกอบการ, ทองถิ่น

รวมในการแกไขปญหา 2.2 ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะและมีสวนรวม 2.2.1  รวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา

       ในการแกไขปญหา            สถานประกอบการตอชุมชน

3 ความโปรงใส 3.1  มีขอมูลมลภาวะ 3.1.1  มีขอมูลการจดัการมลภาวะทางนํ้า อากาศ กาก เสียง สารเคมี

3.2  เปดเผยขอมูล 3.2.1  เปดเผยขอมูล ณ สถานประกอบการ, พืน้ทีชุ่มชน

4 ความรบัผดิชอบ 4.1  แสดงความรบัผดิชอบเมื่อกิจการกอผลกระทบตอสังคม 4.1.1  ปรบัปรุงแกไขและรบัผดิทางกฏหมาย

ตอสังคม 4.2  มีชองทางรบัฟงความคิดเห็นและมีขบวนการ 4.2.1  มีชองทางรบัฟงขอรองเรยีนทีส่ถานประกอบการ

       ในการตอบสนองในการตอบสนองขอรองเรียน

5 นิติธรรม 5.1  มีการจัดการดานมลภาวะเปนไปตามกฎหมาย 5.1.1  มีขอมูลการตรวจวดัมลภาวะ

5.2  มีการจัดการดานความปลอดภัยเปนไปตามกฏหมาย 5.2.1  มีเอกสารในการรบัรองความปลอดภัย

6 ความยุติธรรม 6.1  การจดัสรรทรพัยากรอยางเหมาะสม 6.1.1  การอนุรกัษพลังงานและประหยัดทรพัยากร

6.2  คืนประโยชนใหสังคม 6.2.1  มีการตอบสนองทางดานทีเ่ปนประโยชนตอสังคม

          เชน จดันิทรรศการ, สาธารณะประโยชนตาง ๆ

7 ความยั่งยืน 7.1  ผูประกอบการ ประกอบกิจการอยางมีจติสํานึกและ 7.1.1  ผูประกอบการประกอบกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

      ไมมีผลกระทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอม 7.2.1  การรองเรยีนนอยลงหรือไมมี

7.2  ลดปญหาการรองเรยีน 7.3.1  ผูประกอบการและชุมชนรวมกันพฒันาอุตสาหกรรม

7.3  ผูประกอบการและชุมชนอยูดวยกันอยางมีความสุข           และสังคมอยางยั่งยืน

 เกณฑการประเมนิการมธีรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมโรงงานและสถานประกอบการ ของจังหวัดปทุมธาน ีในป พ.ศ. 2551

การปฏิบตัิ

 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2551   

จากการติดตามประเมินผลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2551 ตาม

ตัวชี้วัด พบวา  

1) เรื่องรองเรียนลดลง 60 %  

2) โรงงานมีการดูแล เฝาระวัง รักษาส่ิงแวดลอมมากขึ้น 50 %    

3) ประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมในการแกไขปญหามากขึ้น 40 %  

4) ความขัดแยงในทุกภาคสวนลดลง 60 % 

ผลท่ีไดรับเชิงนโยบาย ป พ.ศ. 2551  

จาก Model ตนแบบโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2551 

สงผลทําใหเกิดผลตามมา ดังนี้ 

1.  กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ปทุมธานี ดําเนินการโครงการธรรมาภิบาลสถานประกอบการตอเนื่องในป พ.ศ. 2552  

2.  กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของจังหวัด 

ปทุมธานี เปนโครงการนํารองของกระทรวงฯ  

3.  กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการใหดําเนินการจัดทําโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม

เพิ่มเติม และขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีโรงงานหนาแนนอีก 28 จังหวัด เชน จังหวัดชลบุรี  

สมุทรปราการ นครปฐม ฯลฯ  

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินท่ีผานมาในป พ.ศ. 2551 - 2552 พบวา  

1. เกณฑการประเมินเดิม และขั้นตอนการดําเนินงานยังไมชัดเจน มีการตีความไดหลาย

รปูแบบ ทําใหมีการโตเถียงเกิดขึ้นในชุมชน  
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2. งบประมาณของภาครัฐมีจํานวนจํากัด ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทั่วถึงทุกโรงงาน     

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (งบประมาณที่ได 200,000 บาท เปาหมาย 5 โรงงาน เฉลี่ยคาใชจายโรงงานละ 

40,000  บาท/ป ) ซึ่งในจังหวัดปทุมธานีมีโรงงานทั้งหมดประมาณ 2,900 โรงงาน  

จากปญหาและอุปสรรคเรื่ องหลัก เกณฑการประ เมินผลที่ มีปญหาอยู  ในป                     

พ.ศ. 2551 - 2552  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดมอบหมายสถาบัน ISO ใหไปทบทวน

และขยายความเกณฑการประเมินเดิมใหชัดเจนซึ่งสงผลทําใหการดําเนินโครงการมีความชัดเจนขึ้น และ

มีขั้นตอนการทํางานที่เปนระบบ เทียบเคียงมาตรฐานได เปนที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งสรุปแนวปฏิบัติในการ

ทํางานได 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  นโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  : นโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมตั้งแตวิสัยทัศน

ของโรงงานตองมีความชัดเจน 

2.  การรวบรวมกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ  :  โรงงานจะตองทราบกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการประกอบการกิจการวามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวของบาง  

3. การจัดทําขอมูลดานมลภาวะ : โรงงานจะตองจัดทําขอมูลดานมลภาวะของโรงงาน 

4. การเปดเผยขอมูล : โรงงานตองมกีารประชาสัมพันธและเปดเผยใหชุมชนไดรับ 

ทราบขอมูลของโรงงาน  

5.  การยอมรับความคิดเห็นของประชาชน : โรงงานตองมีการทําแบบสอบถาม และมี

การพูดคุยระหวางกัน รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของคนในชุมชน 

6. การแกไขและรับผิดตามกฎหมาย  : โรงงานตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

7. การอนุรักษพลังงาน : โรงงานตองมีการใชพลังงานใหสมดุลกับชุมชนที่อยู 

ใกลเคียง 

8. การคืนประโยชนใหสังคม : โรงงานตองตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

ที่อยูอาศัยใกลเคียงกับโรงงาน 

9. ความยั่งยืน  : โรงงานตองสามารถพึ่งพาตนเองได โดยไมตองพึ่งพางบประมาณ 

ของรัฐ 

ผลจากการดําเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2551 – 2553  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีไดดําเนินโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการฯ ตั้งแต ป พ.ศ. 2551 – 2553 สงผลทําใหมี

สถานประกอบการอุตสาหกรรมเขารวมโครงการฯ มากขึ้นทุกปตามลําดับ ดังนี้ 

 

ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552 

 

ป พ.ศ. 2553 

- ในสวนอุตสาหกรรม 44  ราย 

- นอกสวนอุตสาหกรรม 1 ราย 

  (อายิโนะโมะโตะ) 

- เพิ่มรายใหมนอกสวน

   อุตสาหกรรมบางกะดี 5 ราย 

- เพิ่มรายใหม ในพื้นที่ตําบล

  บานใหม 7 ราย 

 

45 โรงงาน 50 โรงงาน 

 

57 โรงงาน 
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ผลจากการดําเนินโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2553  ทําให

ปจจุบันมีโรงงานที่เขารวมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม รวมทั้งส้ิน 57 โรงงาน โดยเปนโรงงานใน

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 44 โรงงาน นอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 6 โรงงาน และในพื้นที่ตําบล   

บานใหม จํานวน 7 โรงงาน  

อยางไรก็ตาม สําหรับโรงงานในจังหวัดปทุมธานีที่อยูนอกโครงการธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการจัดทําโครงการอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในเบื้องตน 

เพื่อสนับสนุนผูประกอบการทุกจังหวัด 3 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการปองกันมลพิษจากสถานประกอบการ โครงการนี้ไดดําเนินการในทุกจังหวัด 

75 จังหวัด โดยวัตถุประสงคของโครงการคลายกับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม แตมุงเนนในเรื่องการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนมากกวาประเด็นอื่นๆ  โดยเนนการมีสวนรวมจากทั้งภาคประชาชน ชุมชน เจาหนาที่ทองถิ่น 

ผูประกอบการโรงงาน NGO นักขาว และ ทีมงานจากภาครัฐตาง ๆ เชน จากกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ  โดยใหมีการจัดประชุมใหความรูและใหขอมูลขาวสาร  รวมทั้งเขาไปศึกษา  

ดูงานในโรงงานที่มีการจัดการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดดี เพื่อเปนตัวอยางใหแกโรงงานอื่น ๆ  ไดนําไปปรับปรุง

แกไขการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานของตนเองตอไป  นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปนการสรางเครือขายการเฝาระวัง         

และปองกันมลพิษจากสถานประกอบการอีกทางหนึ่งดวย  เนื่องจากในจังหวัดหนึ่ง ๆ  จะมีผูที่เขารวมในโครงการ         

นี้ประมาณ 80 คน ในการคัดเลือกโรงงานที่จะเขาไปดูงานนั้นนอกจากจะคัดเลือกจากโรงงานที่มีการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมที่ดีแลว ยังคัดเลือกโรงงานที่มีปญหาเรื่องรองเรียนจากประชาชนมากดวย เพื่อใหชุมชนที่อยูใกลกับ

โรงงานไดเขาไปดูการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานเหลานั้นดวย ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่ดําเนินการควบคูไปกับ

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของจังหวัด 

2) โครงการ Pathum Thani Agenda 2010 โครงการนี้เปนโครงการเกี่ยวกับ          

เรื่องการบริหารจัดการมลพิษและขยะมูลฝอย อันเปนปญหาเรงดวนของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอมไดไปสอดแทรกกับโครงการ Pathum Thani Agenda 2010  ดวยเชนเดียวกัน  เห็นไดวาโครงการในจังหวัด

ปทุมธานีมีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในระดับชุมชนและระดับโรงงาน  

  3) โครงการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) โครงการนี้เปนโครงการที่

นําของเสียไปกําจัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  โดยนําของเสียไปกําจัดและเพิ่มผลผลิตภายหลังจาก

ขบวนการผลิตขั้นที่ 1 ผลจากการจัดประชุมที่ผานมาไดโรงงานที่จะนํารองโครงการเทคโนโลยีสะอาด 2 โรงงาน  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมาชวยเปนที่ปรึกษา โดยการเอา

หลัก 3 R มาจับ คือ Reuse Reduce Recycle  แลววัดผลระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ พบวากอนและ         

หลังเขาโครงการ โรงงานมีความแตกตางกันอยางไร มีการเพิ่มและลดอะไรบาง และสามารถสรางนวัตกรรมจาก    

กระบวนการผลิตอะไรไดบาง   

อยางไรก็ตาม  นอกจาก 3 โครงการฯ นี้แลว ในอนาคตสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี        

มีแนวความคิดที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยใหสถานประกอบการดําเนินโครงการธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอมไดดวยตนเองอยางยั่งยืน โดยจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 7 อําเภอ      

เขารวมโครงการฯ นี้ดวย  ซึ่งในการดําเนินการโรงงานตาง ๆ  ที่เขารวมโครงการฯ นี้จะตองตั้งงบประมาณของตนเอง      

ปละไมเกิน 40,000 บาท เพื่อนําเกณฑธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไปใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น        
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โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะชวยเปนพี่เลี้ยงและใหความรวมมือในการดําเนิน

โครงการฯ ดังกลาว ซึ่งผลจากการดําเนินการนี้ จะสงผลทําใหขอรองเรียนจากชุมชนลดนอยลง และทําใหโรงงาน   

และชุมชนมีความเขาใจกันมากขึ้น อันจะสงผลทําใหชุมชนและโรงงานสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

  นายอนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล กลาวสรุปใหเห็นวา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหการบริหารจัดการ

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากจะมาจากการสั่งการตามที่กฎหมาย

กําหนดแลว ยังตองเกิดจากการที่ทั้ง 3 ภาคสวนมีความรวมมือกัน มีการส่ือสารพูดคุยกันตลอดเวลา    

ในทุกกระบวนการโดยเฉพาะในชวงของการกําหนดหลักเกณฑการประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ซึ่งทั้ง 3 ภาคสวนไดมีการคุยกันหลายรอบมาก กวาจะไดมาเปนหลักเกณฑที่มีความสมบูรณและเปนที่

ยอมรับจากทุกฝาย   

  นางกนิษฐ  เมืองกระจาง กรรมการผูจัดการบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 

ไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของสวนอุตสาหกรรมบางกะดีวา สวนอุตสาหกรรมบางกะดีกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2531         

โดยทานผูหญิงนิรมล สุริยสัตย เริ่มแรกของการตั้งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เกิดจากการที่กลุม โตชิบา

ตองการยายฐานการผลิต  ทานผูหญิงนิรมลจึงไดชักชวนกลุมโตชิบามาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย 

เนื่องจากเห็นวาการที่กลุมโตชิบามาตั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากจะทําใหเกิดการสรางงาน

แลว ยังเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใหคนไทยไดเรียนรู ซึ่งจะทําใหประเทศไทยกาวหนาขึ้นไปอีกระดับ

หนึ่ง   ระยะแรกมีความกังวลวาจะจัดตั้งไดยาก  เพราะจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่อยู ใกล

กรุงเทพมหานครมาก จะตองมีกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เขมงวดกวาจังหวัดอื่น ๆ แตอยางไรก็ตามทานผูหญิง

นิรมลก็มีความมั่นใจวาสวนอุตสาหกรรมสามารถทําตามกฎ ระเบียบตาง ๆ เหลานั้นได ตอมาจึงได

ดําเนินการกอตั้ง “สวนอุตสาหกรรมบางกะดี” ขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยตั้งชื่อวา “สวน” ไมเรียกวา 

“นิคม” เนื่องจากผูกอตั้งตองการใหพนักงานที่ทํางานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีรูสึกเหมือนทํางาน    

อยูที่บาน เพราะพนักงานตองใชเวลามากกวาครึ่งอยูที่ทํางาน    

  นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรมบางกะดียังมีปรัชญาในการดําเนินงานวา สวนอุตสาหกรรม

บางกะดีจะตองสามารถทํางานอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน มั่นคง และเปนมิตรกับชุมชน  ทั้งนี้เพราะ

พนักงานสวนใหญในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีก็คือคนที่อยูในชุมชนแถวนี้ ดังนั้นพนักงานของสวน

อุตสาหกรรมก็เปนสวนหนึ่งของชุมชนนี้ดวย ดวยเหตุนี้เมื่อมีขอรองเรียนตางๆ เกิดขึ้น ทุกฝายจึง

พยายามชวยกันคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน 

  อยางไรก็ตาม โดยปกติเมื่อพูดถึงคําวา “อุตสาหกรรม” หรือ “โรงงาน” ก็เปนที่เขาใจกันไดวา ไมใช

เรื่องงายที่จะทําใหการทํางานในทุกกระบวนการออกมาโดยปราศจากมลพิษ เพราะในทุกกระบวนการจะตองคิดวา       

จะทําอยางไรใหมลพิษของน้ําที่ออกมาไมเปนพิษ ไมทําใหกอผลกับภายนอกหรือกอนอยที่สุด ซึ่งวัตถุดิบที่ใช  

โดยการนําเขานั้นจะตองเปนสารที่มีมลพิษนอยที่สุด ถาเปนสารที่มีมลพิษอาจทําใหเกิดน้ําเสีย อากาศเสีย         

กลิ่นเหม็น  และเสียงดังออกมา ดังนั้นปญหา คือ จะทําอยางไรใหส่ิงที่ออกมานั้นไมไปรบกวนผูอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่

คอนขางยาก แตทางสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีความมั่นใจวาจะสามารถแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวได ดังนั้นเมื่อมี

ขอรองเรียนตาง ๆ  เกิดขึ้นสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจึงคิดหาแนวทางที่จะแกไขปญหาขอรองเรียนตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น           

จึงไดมีการ ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกับทางเทศบาลตําบลบางกะดี และไดขอสรุปวา   

สวนอุตสาหกรรมบางกะดีจะเขาสู “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” ในขณะนั้นไดนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางกะดี เขามารวมชวยเหลือดวย อยางไรก็ดี ในชวงแรกของการเริ่มตนโครงการ        
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ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมคอนขางลําบาก เนื่องจาก การจะทําใหทุกฝายรูสึกเปนมิตรตอกันและมารวมมือกัน              

ไดนั้นก็ตองใชเวลามากพอสมควร  เพราะในตอนแรกคนในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จะรูสึกกลัวนายกเทศมนตรี            

แตภายหลังจากที่ไดมานั่งคุยกัน ก็เริ่มเขาใจกันมากขึ้น รูสึกเปนมิตรตอกันมากขึ้น และรวมกันคิดหาแนวทาง          

ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ดังนั้นสิ่งแรกที่จะทําใหทุกฝายสามารถรวมมือกันไดนั้นจะตอง “เปดใจพูดคุยกัน” 

ซึ่งสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเอง มีความ ตั้งใจ  จริงใจ  เปดใจ  และตองการที่จะอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข

และยั่งยืน ประกอบกับมีความตองการที่จะสรางความภาคภูมิใจใหกับโรงงานและพนักงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

ใหรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น จึงทําใหทุกฝายรวมมือกันในการดําเนินโครงการ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม อันสงผลทําใหในปจจุบันสวนอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข  

  นายธวัชชัย  อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางกะดี ไดเลาใหฟงวา 

พื้นที่ในตําบลบางกะดีเปนพื้นที่ไมมากนักมีเพียง 8.3 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในทะเบียนราษฎร 

เพียง 9,800 คน และมีประชากรแฝงในพื้นที่ประมาณ 10,000 คน เปนประชากรที่ไปเชาเย็นกลับ     

เพื่อมาทํางานในพื้นที่ประมาณ 30,000 คน ในอดีตตั้งแตกอนป พ.ศ. 2550 ปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมทั้งในและนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีมากตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องของกลิ่น น้ําเสีย 

ขยะ ฯลฯ โดยจะมีการรองเรียนไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดบาง ไปทางเทศบาลบาง ไปทางกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมบาง หรือรองผานทางสํานักนายกฯ บาง ดังนั้นในป พ.ศ. 2550 นายวิฑูรย สิมะโชคดี     

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับปญหาดังกลาว มาประชุมรวมกันระหวาง     

นางกนิษฐ กรรมการผูจัดการบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี นายสมศักดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   

และนางฑิตาภา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขซึ่งเปนตัวแทนของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางกะดี 

เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้นนี้อยางเปนรูปธรรม  ซึ่งจากการพูดคุยกันก็ไดขอสรุป

วานาจะทําในรูปของ “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” ที่มีการรวมมือกันระหวาง 3 ภาคสวน คือ 

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และเทศบาลตําบลบางกะดี โดยใหทั้ง 3 

หนวยงานมาจับมือกันเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

  หลังจากนั้น  3 ภาคสวนโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีบทบาทหนาที่ในการ

กํากับดูแลโรงงานโดยตรง จึงไดเชิญโรงงานทั้งหมดในตําบลบางกะดี องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมี

หนาที่ในการดูแลชุมชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง และบริษัทอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด ซึ่งเปน

หนวยงานเอกชนที่มีหนาที่ในการดูแลโรงงานทั้งหมดมาประชุมรวมกัน และมอบหมายใหบริษัท

อุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด เปนแมงานในการประชุม  หลังจากนั้นก็ดําเนินการประชุมรวมกันมาเปน

ประจําจนเปนรูปธรรมขึ้น ตอมา ทั้ง 3 ภาคสวนไดรวมกันตั้งเกณฑธรรมาภิบาลขึ้น และภายหลังจากที่

สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเขารวมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ก็ทําใหขอรองเรียนลดลง 60 %  

  ในชวงที่มีขอรองเรียนมาก ๆ นายกเทศบาลตําบลบางกะดีไดเขาไปพูดคุยปญหาที่เกิด

ขึ้นกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดีโดยตลอด และไดมีการรวมกันคิดแนวทางในการแกไขปญหาขอ

รองเรียนที่เกิดขึ้นจนประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

  ประการแรก คือ  สถานประกอบการตองเปดใจ ตั้งใจ และจริงใจที่จะแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้อยางจริงจัง  ซึ่งทางเทศบาลไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการแกไขปญหา

ใหแกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีแลว สวนที่เหลืออยูที่จิตสํานึกของโรงงานตาง ๆ ที่ตั้งอยูในสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี วาตั้งใจจะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางจริงจังหรือไม เพราะเปนที่ทราบ
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กันดีวาการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมลวนแลวแตตองใชงบประมาณทั้งส้ิน ซึ่งส่ิงที่โรงงานกลัวมากที่สุด 

คือ การใชงบประมาณ  ดังนั้นสถานประกอบการตองมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยาง

จริงจัง 

  ประการที่สอง คือ  สถานประกอบการตองทําใหประชาชนเกิดความไววางใจ โดยตอง

อาศัยหลักการมีสวนรวม กับหลักนิติธรรมซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะการใหประชาชนเขามามีสวนรวมจะทํา

ใหประชาชนเกิดความไววางใจ และเชื่อใจ โดยโรงงานอุตสาหกรรมตองเปดเผยขอมูลขาวสาร อยาปกปด 

เพราะถาโรงงานปกปดขอมูลขาวสาร ไมเปดเผย ไมทําใหเปนรูปธรรม ประชาชนก็จะขาดความเชื่อถือ และ

ไมใหความรวมมือ ดังนั้นโรงงานทุกโรงงานจะตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารในเรื่องของกระบวนการผลิต 

ส่ิงที่จะเปนอันตรายตอประชาชน ไมวาจะเปนจากกลิ่น น้ําเสีย มลพิษตาง ๆ หรือขยะ  

  ประการที่สาม คือ  ทุกภาคสวนจะตองมีการสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกันอยาง

สม่ําเสมอ  ซึ่งนายกเทศมนตรี ไดยกตัวอยางวา สําหรับตัวนายกฯ เองมักจะเขาพบและพูดคุยกับชุมชน

ดวยตนเองเสมอ  โดยกอนที่จะมีการทําประชาคม จะเขาไปพบปะ พูดคุยกับผูนําชุมชนและประชาชนใน

ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยใชเวลาประมาณ 2 อาทิตย ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี 

และหลังจากนั้นก็ไดมีการจัดประชาคมในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งไมใชเฉพาะแคเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

เทานั้น แตรวมหลาย ๆ เรื่องเขาในที่ประชุมประชาคมดวย เชน เรื่องผูสูงอายุ เรื่องที่เปนผลประโยชน

ของประชาชน แผนประจําป ฯลฯ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากประชาชนเขารวมการประชุมประชาคม    

พันกวาคนเปนประจํา 

  ประการที่ส่ี  คือ ทุกฝายตองรวมมือกันทํางานเปนทีม ถอยทีถอยอาศัยกัน เพราะหาก

เกิดปญหาขึ้นทุกฝายก็จะเกิดความเสียหาย เชน  ถาชุมชนไมยอมใหมีการตั้งโรงงานในจังหวัดปทุมธานี 

ก็จะทําใหเสียบรรยากาศการลงทุน ตอไปตางชาติก็จะไมมาลงทุนในตําบลบางกะดี ซึ่งก็จะสงผลกระทบ

ตอประชาชน ทําใหชุมชนขาดงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เพราะทุกวันนี้เทศบาลตําบลบางกะดี    

ไดเงินมาพัฒนาชุมชนจากเงินภาษีโรงเรือนที่มาบํารุงทองที่ ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาตําบลบางกะดี 

ผูสูงอายุจะไดเงินคนละ 1,000 บาท ทุกเดือนที่อื่นได 500 บาท เด็กเรียนฟรี นี่คือส่ิงที่ตําบลไดจากการ

เก็บภาษี ดังนั้น โรงงานจะตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหประชาชนสามารถตรวจสอบรับรูขอมูลของ

โรงงานได   

  ประการที่หา  คือ  ตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ในเทศบาล

ตําบลบางกะดีไดมีการแตงตั้งประธาน และคณะกรรมการในเขตชุมชน ๆ ละประมาณ 10 ทาน อันจะเปน

ตัวแทนของภาคประชาชนเขามารวมประชุมในการจัดทําธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมทุกครั้ง ซึ่งลวนแลวแต

เปนผูนําในชุมชนทั้งส้ิน โดยในที่ประชุมจะประกอบดวย ตัวแทนจาก ภาคประชาชน สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และเทศบาลตําบลบางกะดี ซึ่งในการประชุมก็จะมีการรับ

ฟงแนวความคิดและกําหนดกรอบการจัดทําธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมรวมกัน ซึ่งก็ไดรับความสนใจและ

ความรวมมือจากชุมชนทุกแหงเปนอยางดี 

  ประการที่หก  คือ  ตองมีการตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน  ซึ่งในปจจุบันทาง

จังหวัดปทุมธานีไดมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้น เพื่อตรวจสอบการทํางานของกันและกัน อัน

ประกอบดวย 1) ภาคราชการ 2) ตัวแทนภาคประชาชน 3) ตัวแทนโรงงาน โดยทุกเดือนจะมีการประชุม

ไตรภาคี โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง และทองถิ่นเปนผูเสนอวาไตรภาคีในภาคประชาชนควรจะ
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ประกอบดวยใครบาง และทุกเดือนจะมีการตรวจสอบโรงงาน โดยโรงงานทุกโรงงานสามารถเขาไปตรวจ

ได และมีการรายงานการบําบัดน้ําเสีย รายงานวิธีการบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ ใหกับเทศบาลทุก ๆ เดือนซึ่งผล

จากการทําเชนนี้ทําใหในปจจุบันขอรองเรียนโรงงานจากชุมชนลดนอยลง  

  ประการที่เจ็ด  คือ  ตองมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  ซึ่งในปจจุบันเทศบาลตําบลบางกะดี  

กับสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอ  เมื่อไรที่เทศบาล

ตําบลบางกะดีมีกิจกรรม ทางสวนอุตสาหกรรมก็จะสงเจาหนาที่มารวมออกราน แสดงนิทรรศการ และ

เชิญประธานชุมชนเขาไปดูโรงงาน ไปตรวจสอบโรงงานรวมกัน ฯลฯ  

  ประการที่แปด  คือ  ประชาชนตองมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการทํางานของผูบริหาร

ทองถิ่น  โดยผูบริหารทองถิ่นตองมีความซื่อสัตย สุจริต ยึดถือความถูกตอง ไมเขามาเปนผูบริหารเพื่อ

ตองการแสวงหาผลประโยชน เขาถึงประชาชน และใหความสําคัญกับความเดือนรอนของประชาชน ตอง

มีความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อประชาชน เพื่อสังคม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเนน

การพูดคุยทําความเขาใจระหวางกันอยูตลอดเวลา  

                ประการที่เกา  คือ  ขาราชการจะตองไมยึดติดกับระบบศักดินา ระบบเจาขุนมูลนาย ไม

วางตัวเปนนายประชาชน ตองออนนอมถอมตนตอประชาชน ซึ่งจะทําใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชน

ไดงายมากข้ึน ในปจจุบันเทศบาลตําบลบางกะดีไดปลูกฝงคานิยมและอบรมเรื่องนี้ใหกับขาราชการใน

เทศบาลใหยึดถืออยางสม่ําเสมอ  

นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ไดกลาวเสริมวา ในปจจุบันประชาชนเริ่มเบ่ือกับคําวา

ประชาคม เพราะในบางครั้งประชาชนไดมีโอกาสพูดบาง ไมไดพูดบาง แตที่ตําบลบางกะดีนี้ตัวผูบริหาร

ทองถิ่นเริ่มตนจากการพบปะ พูดคุย เปนกันเอง ซึ่งเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอกัน มีความจริงใจ และ

เปดใจ ทําใหประชาชนรูสึกไววางใจ และอยากมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในตําบลบางกะดี  
 

“การฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้านานอยางยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการการบูรณาการและการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน” 
 

นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล แจงวาสืบเนื่องจากนายวีรวิทย  วิวัฒนวานิช ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ติดภารกิจสําคัญไมสามารถมารวมประชุมไดในวันนี้ อยางไรก็ตามไดมอบหมายให พันตรีหญิงระวิวรรณ บุณยเวทย 

นายทหารฝายกิจการพลเรือนศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดทหารบกนาน และ

นางสุภาพ ศิริบรรณสพ ผูแทนศูนยประชาคมนาน มารวมเสวนาและเลารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟนฟู

ระบบนิเวศลุมน้ํานาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูล 

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ไดดังนี้  

พันตรีหญิงระวิวรรณ  บุณยเวทย นายทหารฝายกิจการพลเรือน  และนางสุภาพ   

ศิริบรรณสพ ผูแทนศูนยประชาคมนาน ไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของโครงการฯ เกิดจาก ในป พ.ศ. 2550        

เปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดทหารบกนาน   

จึงมีนโยบายใหจัดทําโครงการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น       

เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ที่ตองการจะฟนฟู อนุรักษ และรักษาระบบนิเวศลุมน้ํานาน อีกทั้งในขณะนั้นผูบังคับการจังหวัดทหารบกนาน            

มีความปรารถนาที่จะรักษาฟนฟูระบบนิเวศของลุมน้ํานาน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนดวย จึงไปปรึกษา
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กับผูวาราชการจังหวัดนาน เครือขายชุมชน มูลนิธิฮักเมืองนาน เจาอาวาสวัด ฯลฯ ใหเขามามีสวนรวมเพื่อผลักดัน 

การฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานาน หลังจากนั้น ผูวาราชการจังหวัดนานไดเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ จึงไดผลักดันเขาสู

วาระของเมืองนาน เพื่อสนองตอบตอยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินการ     

จัดสรรงบประมาณให พรอมกําหนดเปนนโยบาย และอนุมัติโครงการฯ ซึ่งในขณะนั้น จังหวัดนานไดงบประมาณมา

ทั้งส้ิน 19 ลานบาท ไดแบงงบประมาณสวนหนึ่งใหจังหวัดทหารบกนานเปนเงิน 8 ลานบาท เพื่อนําเงินมา          

ดําเนินโครงการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานาน 

      หลังจากไดรับงบประมาณ ทุกฝายก็เริ่มดําเนินโครงการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานรวมกัน          

โดยไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ไดแก จังหวัดนาน  จังหวัดทหารบกนาน  สํานักกิจการพิเศษ รพ.นาน   

(ศูนยประสานงานประชาคมจังหวัดนาน) ทสจ.นาน มูลนิธิฮักเมืองนาน พระครูพิทักษนันทคุณ เครือขายปาชุมชน 

ผูนําชุมชน/ชุมชน ฯลฯ รวมกันดําเนินการคิดหายุทธศาสตรในการฟนฟูแมน้ํานานในลักษณะเปนภาคีโดยวางแผน

รวมกันตั้งแตเริ่มตนวาจะดําเนินการอยางไร กลุมเปาหมายคือใคร และกฎเกณฑจะเปนอยางไร ซึ่งทุกภาคสวน         

ไดรวมกันเสนอกฎเกณฑ แนวทางในการดําเนินการดูแลและฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานาน  ซึ่งมีหลายหมูบานไดเขา

มารวมเสนอโครงการในการฟนฟูลุมน้ํานานจํานวนมาก โดยโครงการที่ชุมชนเสนอมาจะตองมาจากปญหาของ       

ชุมชนโดยตรง และดูวาในหมูบานตองการจะฟนฟูระบบนิเวศในเรื่องอะไรบาง โดยผานเวทีประชาคม หลังจากนั้น        

ก็ดําเนินการปฐมนิเทศ ระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรูรวมกัน รวมถึงมีการสรุปผลการ

ดําเนินงานรวมกันดวย  

      สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานประสบความสําเร็จ           

จนไดรับรางวัลการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดประจําป พ.ศ. 2552   

นั้น พันตรีหญิงระวิวรรณ  บุณยเวทย และนางสุภาพ ศิริบรรณสพ ไดรวมกันนําเสนอวามาจากปจจัย ดังตอไปนี้  

      ประการแรก  โครงการฯ มีการบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเนนให

ประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานอยางยั่งยืน       

      ประการที่สอง  คนในจังหวัดนานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความไววางใจซึ่งกันและกัน 

และมีความตองการทําประโยชนเพื่อสวนรวม จึงทําใหเกิดความรวมมือจากทุกฝาย ดังจะเห็นไดจากการ

มีเครือขายชุมชนมากมายในจังหวัดนาน เชน เครือขายปาชุมชนจังหวัดนาน เครือขายอนุรักษพันธุยาง 

เครือขายอนุรักษน้ํา ฯลฯ  ซึ่งทุกเครือขายมีความตั้งใจที่จะฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในจังหวัดนานเพื่อใหเกิดความยั่งยืน   

       ประการที่สาม  การบริหารโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตนตั้งแตการเสนอ

โครงการ ภาครัฐจะมีแบบฟอรมการเขียนโครงการเพื่อเอื้อความสะดวกใหกับประชาชนที่ประสงคจะเสนอ

โครงการฯ ทําใหประชาชนสามารถเขียนโครงการฯ เพื่อเสนอเขามาไดงายขึ้น  และเมื่อประชาชนเสนอ

โครงการผานก็จะมีเวทีปฐมนิเทศใหแกประชาชนที่ไดรับงบประมาณจากโครงการนี้ ทําใหประชาชนมี

ความเขาใจแนวทางการดําเนินงานวาจะตองทําอยางไร สงรายงานเมื่อไหร โดยจะมีแบบฟอรมรายงาน

ผลการดําเนินงานใหแกประชาชนดวย และสุดทายจะมีการติดตามประเมินผลของโครงการฯ ซึ่งทําให

สามารถบอกผลจากการดําเนินโครงการฯ ไดอยางชัดเจนวามีการรักษาพื้นที่และอนุรักษตนไมไดมาก

นอยแคไหน  มีการปลูกตนไมไปกี่ตน ตายกี่ตน คงอยูกี่ตน ใครจะตองดูแลตอ  มีการทําฝายไปกี่แหง 

นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทําใหเกิดการพัฒนาการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชน กรณีการทําแนวกันไฟ การทําฝายอนุรักษน้ํา มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันทําใหสามารถ
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ประหยัดงบประมาณ และมีฝายที่มีความคงทนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทํารายงานขอมูลเพื่อเผยแพร

ผลการดําเนินงานดวย ซึ่งในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการจะมีความโปรงใสในการทํางาน โดยจะมี

การติดประกาศเพื่อแสดงใหเห็นวาแตละหมูบานไดรับงบประมาณเทาไหร มีการบริหารจัดการอยางไร 

ดําเนินการอะไรบาง ผลจากการดําเนินการเปนอยางไร ซึ่งการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสนี้ จะทําใหเกิด

การแขงขันและเกิดการตรวจสอบกันเองภายในชุมชน        

      ประการที่ส่ี   ผูนํามีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับโครงการฯ นี้  ประกอบกับภาค

ราชการ มีความเขมแข็ง ทําใหโครงการยังคงดําเนินการอยูตอไป  แมวาผูวาราชการจังหวัดจะมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยก็ตาม     

      ประการที่หา  ไดมีการนําเอาพิธีทางศาสนามาประยุกตในการอนุรักษน้ํา เชน พิธีสืบ

ชะตาแมน้ํานาน ซึ่งถือเปนกลยุทธในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สอดคลองกับวิถี

ชีวิตของคนนาน อันสงผลทําใหเกิดการอนุรักษน้ํา และสงผลทําใหเกิดการอนุรักษปลาในแมน้ํานาน

ตามมาดวย        

      ประการที่หก  มีการใหขอมูลที่แทจริงแกชุมชน เพื่อใหชุมชนมองเห็นปญหาที่แทจริง 

เชน  ปญหาเรื่องการทําลายปาไม จะใหชาวบานดูภาพจากดาวเทียมเพื่อดูภาพปาไมจริงของจังหวัด

เปรียบเทียบกับภาพปาไมของจังหวัดที่ยังคงเหลืออยู  

      สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํานานอยาง

ยั่งยืน  คือ จะมีบางชุมชนมีการบุกรุกพื้นที่ปา เผาปา บุกรุกแหลงน้ํา จากชุมชนที่ขาดความเขาใจ และ

ไมมีสวนรวมในโครงการฟนฟูฯ และมีการทับซอนของงบประมาณจากหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอม 

ทําใหชุมชนเกิดการทุจริตในการบริหารงบประมาณ  

       ขอเสนอแนะ  

 1. ในระดับจังหวัด ควรมีการประชุมจัดทําแผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอม รวมกับชุมชน และกําหนดแนวทางการทํางานอยางเปนระบบ (สนับสนุน-ติดตาม-

ประเมินผล-วางแผนตอเนื่อง) เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนของชุมชนและแผนของจังหวัด  

 2. ในระดับประเทศ ควรใหความสําคัญกับจังหวัด ที่ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดลอม     

(ตนทุนน้ํา) โดยการสนับสนุนงบประมาณใหภาครัฐและชุมชน รวมกันบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล  ไดกลาวสรุปวา การบริหารราชการแบบมีสวนรวมในปจจุบัน

ภาครัฐจะตองเปดกวาง และเปดใจรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน โดยใหภาคประชาชนและชุมชน

เขามามีสวนรวม ทั้งรวมคิด รวมบริหารราชการ โดยในอนาคตภาครัฐจะเปนเพียงผูสนับสนุนดาน

งบประมาณและวิชาการเทานั้น   

 
 
 
 
 
 
       


